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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um undanþágur frá fasteignaskatti.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hvernig verður unnið að þeim fyrirheitum sem fram koma í skýrslu nefndar um tekju-
stofna sveitarfélaga að fækka undanþágum frá fasteignaskatti?

2. Hvenær má vænta þess að þeirri vinnu ljúki og tillögur liggi fyrir?
3. Liggja fyrir upplýsingar um hve háum fjárhæðum þessar undanþágur geti numið?


